

**ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัทการตลาดแบบหลายชั้น**  
**: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บริษัท สุพรีเคอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**  
**และ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด**

**ศศิธร ภูวกุล**

**การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง**  
**ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา**  
**บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต**

**บัณฑิตวิทยาลัย**  
**มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
**กุมภาพันธ์ 2545**

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัทการตลาดแบบหลายชั้น

: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
และ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศศิธร ภูวกุล

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ



ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธา ดันติประภา



กรรมการ

อาจารย์ ดร. นฤมล พงศ์ชัยเดชา



กรรมการ

อาจารย์ เรนัส เสริมบุญสร้าง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

@ ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิสระเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา คันทิประภา ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนจนการค้นคว้าแบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นฤมล พงษ์ชัยเดชา และอาจารย์ เรนัส เสริมบุญสร้างที่กรุณาเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ และได้ให้ความรู้ แนวคิดในการทำการค้นคว้าแบบอิสระ และคำแนะนำเป็นอย่างดีตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความช่วยเหลือ ความเข้าใจ และกำลังใจอันอบอุ่นจากสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบิดาและมารดาของผู้วิจัย คือ คุณวิรุฬห์ ภูวกุล และคุณสุพิศ ภูวกุล รวมทั้งพี่และเพื่อนทุกคนที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ คอยช่วยเหลือและคอยห่วงใยจนการค้นคว้าแบบอิสระเล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี

สุดท้ายหากการค้นคว้าแบบอิสระเล่มนี้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ผู้เขียนขออุทิศคุณงามความดีในครั้งนี้ให้แก่ บิดา มารดา ญาติทุกคน เพื่อนๆ อันเป็นที่รัก ผู้ซึ่งได้อุตุนทรคอดด้วยความเข้าใจ เป็นกำลังใจ ให้การสนับสนุนในทุกด้านของชีวิต จนนำมาซึ่งความสำเร็จในการทำการค้นคว้าแบบอิสระเล่มนี้

ศศิธร ภูวกุล